



ประกาศโรงเรียนเชียงใหม่พิทยาคม

เรื่อง ผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่โรงเรียนเชียงใหม่พิทยาคม มีนโยบายในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติราชการ และมีผลงานโดดเด่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน เพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพครูและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกันนั้น

บัดนี้คณะกรรมการดำเนินงานได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ แก้วจินทา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายภานุพันธ์ เฉลิมภัทรกุล
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางธัญพร รักแร่

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางประไพ ชัยพร
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาววิลาสินี ลิไธสง
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวลัดดาวัลย์ พุทธานู

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมยุรา สุภารี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายกิติพงษ์ บุระคำ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวพิศมัย สีพลแสน

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางเกศสรินทร์ ตรีเดช
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางศศิธร เอื้อกิจ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางพิมพ์ลอย จันทรรคา

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางนันทวัน สิมลา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายชาติ ทาขุสี
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเอกนรินทร์ ไชยจรรยา

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤฎากร ดาสุเทพ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวรัฐพร ปุริโส
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวอนุสรรา ผลชู

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุภาวดี น้อยหา
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ Mr.Jerick Shaun Gordo
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ว่าที่ร.อ.ขวัญเมือง สิทธิจันทร์

ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางฐิตารีย์ นันทสำอางค์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายศุภชัย สุขาภิรมย์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายธนวัฒน์ นันสะอาง

ประเภทครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น

กิจกรรมยุวกาชาด

ชนะเลิศ ได้แก่ นางยุพี ภิรมย์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวพิน แสงทอง
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางพิกุล ไกรตรี

กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชนะเลิศ ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ และ นายกิติพงษ์ บุระคำ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางศศิธร เอื้อกิจ และ นางอรวรรณ นันสถิตย์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวพัชรี สมบัติ และ นางสาวพิศมัย สีพลแสน

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่

ชนะเลิศ ได้แก่ นางเกศสรินทร์ ตรีเดช
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายเอกนรินทร์ ไชยจรรยา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางบัวศรี พงษ์สระพัง

กิจกรรมรักษาดินแดน

ชนะเลิศ ได้แก่ นายสุชาติ ใจดี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายเทพประทานพร ขาววิเศษ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวรัฐพร ปุริโส, นายสุพจน์ ยะปะพันธ์
ว่าที่ร.อ.ขวัญเมือง สิทธิจันทร์

กิจกรรมแนะแนว

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุกัญญา มะลิวัลย์
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางฐิติมา ส่วยหา
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายศุภชัย สุขาภิรมย์

ประเภทครูผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรม

ชนะเลิศ ได้แก่ นายกฤฎากร ดาสเทพ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวรัฐพร ปุริโส
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายวิทยา กมลเลิศ และ นางสาวอนุสรာ ผลชู

ประเภทครูผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านกีฬา กรีฑาดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นายพิศาล ศาสตร์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายสุชาติ ใจดี
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเอกนรินทร์ ไชยจรรยา

ประเภทครูผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางพรรณอร โอชะคลัง
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายกฤฎากร ดาสเทพ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางรุ่งอรุณ ดวงวรรณลี

ประเภทครูผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางพรรณอร โอชะคลัง

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางเกศสรินทร์ ตรีเดช

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายวิทยา กมลเลิศ

ประเภทครูผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวลี พวงทอง

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายกชพรรณ แสนสุวรรณ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายสุวิทย์ โคทนา และ นางสาวรัฐดาพร ใจดี

ประเภทครูผู้ใส่ใจในการดูแลสุขภาพของผู้เรียนดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นายสุพจน์ ยะปะพันธ์

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางพิกุล ไกรตรี

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางลัดดาวัลย์ จันละคร และ นางศศิธร เอื้อกิจ

ประเภทครูผู้อำนวยความสะดวก สนับสนุนการจัดกิจกรรมดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บุระคำ

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายคชาวุฒิ จันทรคา

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายธัญพิสิษฐ์ อุดรี

ประเภทครูผู้เอาใจใส่ในการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรัฐพร ปุริโส

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายวิระชัย สนธิละ

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเอกนรินทร์ ไชยจรา

ประเภทบุคลากรที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ วิริยะ อุตสาหะดีเด่น

ชนะเลิศ ได้แก่ นางน้ำฝน เหล่าอรระคะ

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางสาวศิริประภา สีมาเหล็ก

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายศุภวัฒน์ ศรีสมบัติ, นางนิรภา ศรีโยจาน

นางสาวพรนิภา เนื่องแก้ว

ทั้งนี้โรงเรียนจะดำเนินการจัดทำเกียรติบัตร รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียน กลุ่มไลน์เครือข่ายต่าง ๆ และทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรีชา การสอาด)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม